
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๕๔ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ 
วันอังคารที่ ๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมหนองแหวน ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
............................................... 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล 
๑. นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง ประธานสภาฯ อุดม พนาพิทักษ์ทอง 
๒. นายแสวง จ าปา รองประธานสภาฯ แสวง จ าปา 
๓. นายอัจฉยะ ธ ารงทัศนีย์ สมาชิกสภาเทศบาล อัจฉยะ ธ ารงธัศนีย์ 
๔. นายวรญา พรไชยเดช สมาชิกสภาเทศบาล วรญา พรไชยเดช 
๕. นายสมพงษ์ วงค์ธรรม สมาชิกสภาเทศบาล สมพงษ์ วงค์ธรรม 
๖. นายธนทรัพย์ เกเย็น สมาชิกสภาเทศบาล ธนทรัพย์ เกเย็น 
๗. นายสมศักดิ์ พรมมินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล สมศักดิ์ พรมมินทร์ 
๘. นายยศเชย ไชยเดช สมาชิกสภาเทศบาล ยศเชย ไชยเดช 
๙. นายสุค า วินัน สมาชิกสภาเทศบาล สุค า วินัน 
๑๐. นางจันทกานต์ น้อยหมอ สมาชิกสภาเทศบาล จันทกานต์ น้อยหมอ 
๑๑. นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม สมาชิกสภาเทศบาล วีรยุทธ วิสุทธิเกษม 
 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายศิลาฤทธิ์ กวางทอง นายกเทศมนตรี ศิลาฤทธิ์ กวางทอง 
๒. นายอินทวน ชื่องาม รองนายกเทศมนตรี อินทวน ชื่องาม 
๓. นายณรงค์ศักดิ์ นราธรพิพัฒน์ รองนายกเทศมนตรี ณรงค์ศักดิ์ นราธรพิพัฒน์ 
๔. น.ส.ศิริลักษณ์ โสภา เลขานุการนายกฯ ศิริลักษณ์ โสภา 
๕. ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง ปลัดเทศบาลฯ กิตติชัย เจริญยิ่ง 
๖. นางดารินทร์ ตารินทร์ หน.ส านักปลัดฯ ดารินทร์ ตารินทร์ 
๗. นางกุหลาบ ขาเลศักดิ์ หน.กองคลัง กุหลาบ ขาเลศักดิ์ 
๘. นางสาวณัฐดา จับใจนาย รก.กองการศึกษาฯ ณัฐดา จับใจนาย 
๙. ว่าที่ พ.ต.เทพพิทักษ์ สว่างเต็ม หัวหน้ากองช่าง เทพพิทักษ์ สว่างเต็ม 
๑๐. นายสาคร การะหงษ์ ผอ.กองสาธารณสุขฯ        

ทต.แม่สาย 
สาคร การะหงษ์ 

๑๑. นายประพันธ์ ไชยวงค ์ ผู้ช่วยปกครอง หมู่ ๑ ประพันธ์ ไชยวงค ์
๑๒. นายเสาร์ค า ค าเหลือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔ เสาร์ค า ค าเหลือง 
      
   /  ๑๓.  นางฟอง... 



-๒- 
๑๓. นางฟอง กรองแก้ว อสม.หมู่ ๑๐ ฟอง กรองแก้ว 
๑๔. นายไชยรัตน์ จินะราช ผอ.รร.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ ไชยรัตน์ จินะราช 
๑๕. นางสมจิต ดอกไม้ อสม.หมู่ ๘ สมจิต ดอกไม้ 
๑๖. นางจ าเรียง มะโนแก้ว ประธาน อสม.หมู่ ๙ จ าเรียง มะโนแก้ว 
๑๗. นางศิริลักษณ์ อินเถิง กรรมการกองทุน หมู่ ๘ ศิริลักษณ์ อินเถิง 
๑๘. นายนนท์ทรัพย์ วงศ์ชัยธนะพล ประธานสภาวัฒนธรรม หมู่ ๓ นนท์ทรัพย์ วงศ์ชัยธนะพล 
๑๙. นายพัทธนเศรษภ์ ขันจินา เจ้าพนักงานธุรการ พัทธนเศรษภ์ ขันจินา 
 
ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.  
นางวรญา  พรไชยเดช - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุม จะได้ด าเนินการ  
เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญประธานสภาเทศบาลฯ  จุดธูปเทียนบูชา        

พระรัตนตรัยและขอเชิญรองประธานสภาเทศบาลฯ น าสวดมนต์ไหว้พระพร้อม ๆ กัน
กับผู้เข้าประชุม 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

-  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งที่ ๑  

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ 
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง -  แจ้งให้เลขาสภาฯ อ่านบันทึกรายงานการประชุมให้ที่ประชุมตามล าดับระเบียบ 
ประธานสภาเทศบาลฯ                วาระ 
นางวรญา พรไชยเดช (- อ่านบันทึกรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา-)  
เลขานุการสภาฯ  
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง   -  สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลฯ มีผู้ใดขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาลฯ                ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาไม่มีการแก้ไข   ดังนี้  

-  เห็นชอบ ๑๐ เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ -  เสียง  
- งดออกเสียง ๑ เสียง 

 
 
 
 
 

/  ระเบียบวาระท่ี ๓... 
 



-๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  ญัตติแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า  
    -ไม่มี-  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องด่วน  

๔.๑  การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลและ    
       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 

นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง  -  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นายศิลาฤทธิ์  กวางทอง -  ด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงพางค าในส่วนของสภาเทศบาลผู้ได้รับ    
นายกเทศมนตรีฯ การคัดเลือกจ านวนสามคน ได้แก่ นางวรญา พรไชยเดช , นายสุค า วินัน และ         

นายธนทรัพย์ เกเย็น ได้ด ารงต าแหน่งครบวาระตามค าสั่งเทศบาลต าบลเวียงพางค า     
ที่ ๖๓/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๒ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงพางค าในส่วนของสภาเทศบาลผู้ได้รับการคัดเลือก
จ านวนสามคน ได้แก่ นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง , นางจันทกานต์ น้อยหมอ และ      
นายอภิวัฒน์ อัครพลเมธา ได้ด ารงต าแหน่งครบวาระตามค าสั่งเทศบาลต าบล          
เวียงพางค า ที่ ๖๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๒  ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ข้อ ๗ องค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย   
(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 
ข้อ (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคนเป็นกรรมการ 
กรรมการให้มีวาระอยู่ต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ และ     
ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประกอบด้วย ข้อ (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือก
อีกได้ โดยขอให้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ 
จ านวน สองคณะได้แก่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงพางค า จ านวนสามคน 
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงพางค า จ านวน
สามคน 

นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง  -  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ เพ่ือแต่งตั้งเป็น
ประธานสภาเทศบาลฯ  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงพางค า จ านวนสามคน  
นายวีรยุทธ  วิสุทธิเกษม  -  ขอเสนอ นางวรญา พรไชยเดช   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง  -  ขอสมาชิกสภาเทศบาลฯ รับรอง ๒ ท่าน   
ประธานสภาเทศบาลฯ  

/  ที่ประชุม... 



-๔- 
 

ที่ประชุม -  นางจันทกานต์ น้อยหมอ และนายธนทรัพย์ เกเย็น รับรอง 
นายอัจฉยะ ธ ารงทัศนีย์ -  ขอเสนอ นายธนทรัพย์ เกเย็น   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง  -  ขอสมาชิกสภาเทศบาลฯ รับรอง ๒ ท่าน   
ประธานสภาเทศบาลฯ  
ที่ประชุม -  นายยศเชย  ไชยเดช และนายแสวง จ าปา รับรอง 
นางจันทกานต์ น้อยหมอ -  ขอเสนอ นายสุค า  วินัน   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง  -  ขอสมาชิกสภาเทศบาลฯ รับรอง ๒ ท่าน   
ประธานสภาเทศบาลฯ  
ที่ประชุม -  นายสมพงษ์ วงค์ธรรม และนายสมศักดิ์ พรมมินทร์ รับรอง 
มติที่ประชุม -  สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนางว รญา พรไชยเดช , นายธนทรัพย์ เกเย็น และ  

นายสุค า วินัน เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง -  ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ เพ่ือ  
ประธานสภาเทศบาลฯ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 

จ านวนสามคน 
นายธนทรัพย์ เกเย็น  -  ขอเสนอ นายสมศักดิ์  พรมมินทร์   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง  -  ขอสมาชิกสภาเทศบาลฯ รับรอง ๒ ท่าน   
ประธานสภาเทศบาลฯ  
ที่ประชุม -  นายยศเชย ไชยเดช และนายสุค า วินัน รับรอง 
นายอัจฉยะ ธ ารงทัศนีย์ -  ขอเสนอ คุณจันทกานต์ น้อยหมอ   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง  -  ขอสมาชิกสภาเทศบาลฯ รับรอง ๒ ท่าน   
ประธานสภาเทศบาลฯ  
ที่ประชุม -  นายแสวง  จ าปา และนายสุค า วินัน รับรอง 
นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม -  ขอเสนอ นายสมพงษ์ วงค์ธรรม   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง  -  ขอสมาชิกสภาเทศบาลฯ รับรอง ๒ ท่าน   
ประธานสภาเทศบาลฯ  
ที่ประชุม -  นายยศเชย  ไชยเดช และนายอัจฉยะ ธ ารงทัศนีย์ รับรอง 
มติที่ประชุม -  สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายสมศักดิ์ พรมมินทร์ , นางจันทกานต์ น้อยหมอ

และนา ยสมพงษ์ วงค์ธรรม เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลเวียงพางค า  

 
/  ระเบียบวาระท่ี ๕... 



-๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  ญัตติข้อบัญญัติชั่วคราว  
    - ไม่มี -  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  กระทู้ถาม  
    - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๗  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ค้างพิจารณา  

๔.๒  การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงินงบประมาณเพ่ือการก าจัดขยะ    
       มูลฝอย 

นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง  -  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นายศิลาฤทธิ์  กวางทอง -  ตามญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงินงบประมาณเพ่ือการก าจัด  
นายกเทศมนตรีฯ ขยะมูลฝอยนั้น โดยเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เทศบาลต าบลแม่สายได้แจ้งให้ปลัด    

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้าส่วนการคลัง เข้าร่วม
ประชุม เพื่อรับฟังค าชี้แจงแนวทางการจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายในการ
ก าจัดขยะของแต่ละ อปท. ที่ทางเทศบาลต าบลแม่สายให้เอกชนเช่าบริหารจัดการ   
ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูล
ฝอยตันละ ๒๙๕ บาท โดยปริมาณขยะของเทศบาลต าบลเวียงพางค า ที่น ามาก าจัด  
ศูนย์ขยะฯ ประมาณการไว้จ านวน ๖.๓๗ ตัน/วัน คิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อวัน เป็นจ านวน
เงิน ๑,๘๗๙.๑๕ บาท รวม ๓๐ วัน เป็นเงิน ๕๖,๓๗๔.๕๐ บาท รวม ๑ ปี เป็นเงิน
ประมาณ ๖๗๔,๔๙๔ บาท ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายจะเป็นไปตามปริมาณของขยะที่เกิดขึ้นจริง
จากการชั่งน้ าหนัก ในการประชุมได้แจ้งแนวทางจะมีการจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อ าเภอแม่สาย จึงให้องค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งแจ้งผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขอมติต่อสภาท้องถิ่นในการก าหนด
ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยในตันละ ๒๙๕ บาท และในการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลเวียงพางค า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ที่ประชุมได้มี
มติให้เลื่อนการพิจารณาและให้นัดเทศบาลต าบลแม่สายมาให้ข้อเท็จจริงในประเด็น
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและค่าใช้จ่ายของบ่อก าจัดขยะ ประกอบการพิจารณาในการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒  

นายสาคร  การะหงษ์ -  กระผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีต าบลแม่สาย ท่านไศลยนต์ ศรีสมุทร  
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ให้มาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องเงินงบประมาณเพ่ือการก าจัดขยะมูลฝอยและการบริหารจัดการ  
ทต.แม่สาย ศูนย์ก าจัดขยะของเทศบาลแม่สาย ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีต าบลแม่สายก็เป็นห่วงและ

ขออภัยที่ไม่ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ในวันนี้เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน    
ก่อนอื่นผมขอชี้แจงว่าครั้งแรกได้มีบันทึกข้อตกลง (MOU) เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน  
๒๕๔๘ โดยท่านนพพร ต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ลงนามแทน 

/  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย... 
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ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ซึ่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีข้อสรุปว่าเพ่ือของบประมาณ
ในการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะฯ มีเทศบาล ๒ แห่ง คือเทศบาลต าบลแม่สายและเทศบาล
ต าบลห้วยไคร้ และองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอแม่สายอีกแปดแห่ง ให้ร่วม
บริหารจัดการศูนย์ก าจัดขยะร่วมกันเป็นเวลาสิบห้าปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ จนถึงปี 
๒๕๖๓ โดยเทศบาลต าบลแม่สายได้ซ้ือที่ดินจ านวน ๙๖ ไร่ เป็นเงิน ๒๕ ล้านบาท และ
สมทบเงินจ านวนสิบเปอร์เซ็นต์ของราคาการก่อสร้างทั้งหมด ๑๖๐ ล้านบาท ประมาณ
สิบหกล้านบาทในการก่อสร้าง รวมทั้งสิ้นที่เทศบาลต าบลแม่สายได้จ่ายไปเป็นเงินกว่าสี่
สิบล้านกว่าบาท ซึ่งได้เปิดศูนย์ก าจัดขยะและเปิดระบบโดยบริษัทเอกชนตั้งแต่วันที่ ๑๙ 
มกราคม ๒๕๕๒ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๒ และเทศบาลต าบลแม่สายได้มาลอง
ด าเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๒ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๓ ว่าการด าเนินงานของ
ศูนย์ก าจัดขยะมีปัญหาในการด าเนินงานอย่างไร และเทศบาลแม่สายได้ค านวณต้นทุน
ในการก าจัดขยะต่อวันไว้ที่ ๓๕๐ บาท/ตัน/วัน และเปิดโอกาสให้กับบริษัทเอกชนทุก
บริษัทที่มีประสบการณ์เก่ียวกับการก าจัดขยะมาเสนอราคาในการบริหารจัดการก าจัด
ขยะ ซึ่งบริษัทที่หนึ่งเสนอราคาในการก าจัดขยะ ๔๐๐ บาท/ตัน บริษัทที่สองเสนอราคา
ปีที่หนึ่งถึงปีที่สามเสนอราคาในการก าจัดขยะ ๓๐๐ บาท/ตัน ปีที่สี่ถึงปีที่เจ็ดเสนอราคา 
๔๐๐บาท/ตัน และปีท่ีแปดถึงปีที่สิบห้าเสนอราคา ๔๔๐บาท/ตัน บริษัทที่สาม เสนอ
ราคา ๓๐๐ บาท/ตัน และบริษัทที่สี่ เป็นบริษัทที่เสนอราคาก าจัดขยะต่ าสุดคือบริษัทวัต
สัน เสนอราคาในการก าจัดขยะ ๒๙๕ บาท/ตัน และเป็นบริษัทท่ีก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะ
ของเทศบาลแม่สาย โดยบริษัทวัตสันได้เสนอราคาถูกกว่าที่เทศบาลต าบลแม่สายได้
ค านวณไว้และมีการบริหารจัดการที่ดีและความพร้อมกว่าเทศบาลต าบลแม่สาย เช่น 
การซ่อมแซมอะไหล่ ค่าไฟฟ้า ค่าจ้างลูกจ้าง เป็นต้น โดยบริษัทแรกท่ีมาด าเนินงาน
ได้แก่บริษัทแพร็กม่า ได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินทุนหมุนเวียน จึงได้ถอนตัวไป
และเทศบาลต าบลแม่สายจึงได้ด าเนินกิจการของศูนย์ก าจัดขยะต่อ และได้เสนอให้
บริษัทเอกชนด าเนินการแทนเนื่องจากมีความพร้อมและคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
ดังนั้นจึงได้มาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องเงินงบประมาณเพ่ือการก าจัดขยะมูลฝอยและการ
บริหารจัดการขยะในวันนี้         

นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง  -  มีสมาชิกในที่ประชุมต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม  -  ขอให้ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ทต.แม่สาย ชี้แจงข้อเสนอของ ทต.เวียงพางค า  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เรื่องขอยกเว้นค่าจ าจัดขยะ  
นายสาคร  การะหงษ์ -  เนื่องจากเรื่องนี้อยู่เกินในอ านาจหน้าที่ของกระผม ถ้าท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบล  
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ เวียงพางค าได้ข้อสรุปในที่ประชุม ก็ขอให้ท าหนังสือแจ้งให้ ทต.แม่สาย เพื่อจะได้น าไป  
ทต.แม่สาย ประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่สายต่อไป  ซึ่งในฐานะที่ผมท างานด้านนี้มาโดยตลอด ก็ขอ

เสนอว่าวิธีที่ดีที่สุดในการก าจัดขยะก็คือการลดปริมาณขยะ หรือการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
หรือท าลาย 

/  นางวรญา... 
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นางวรญา พรไชยเดช  -  ในฐานะที่เป็นตัวแทนของชาวบ้านถ้าเอาขยะมาท้ิงในพ้ืนที่ แล้วต้องมาเสียเงินค่า
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ก าจัดขยะเหมือนกับท้องถิ่นอ่ืน น่าจะมีปัญหาหรือแนวทางอ่ืนที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้  

ซึ่งคิดว่าในวันนี้ยังคงหาข้อสรุปไม่ได้ จึงขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า 
ได้ชี้แจงหรือให้ความเห็นในเรื่องนี้ด้วย  

นายศิลาฤทธิ์  กวางทอง -  เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๘ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงพางค า สมัยประชุม 
นายกเทศมนตรีฯ สามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เรื่องขอรับการยิมยอมให้

เทศบาลต าบลแม่สายได้ใช้ดินในการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะนั้น ได้แจ้งแนวทางในการท า
บันทึกข้อตกลงหลายเรื่อง เช่น  

๑. ให้องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะเจ้าของพ้ืนที่เป็นแนวร่วมกับ ทต.แม่สาย 
๒. ด าเนินงานในโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น การสร้างระบบไฟฟ้า การจ้างงานหรือ

การท าปุ๋ยหมักจากเศษขยะหลังจากการก าจัดขยะ  
โดยก่อนบริษัทแพร็กม่าจะเข้ามาด าเนินการได้แจ้งข้อขัดข้องในการตั้งงบประมาณใน
การก าจัดขยะไปแล้ว แล้วในปัจจุบันได้มีค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะเกิดขึ้น ที่ประชุม
ประชาคมต าบลสัญจรได้แจ้งว่าต าบลเวียงพางค าต้องแบกรับภาระปัญหาสิ่งแวดล้อม 
เช่น กลิ่นและแมลงวัน ก็ขอให้เทศบาลต าบลแม่สายพิจารณาและด าเนินการดังนี้  

๑. ยกเว้นค่าก าจัดขยะมูลฝอย  
๒. การเยียวยาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  
๓. แนวทางการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน       

นายสุค า  วินัน   -  ตั้งแต่เม่ือปี พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นต้นมา ได้เป็นคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้ง  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้อร้องเรียนมาโดยตลอด ทั้งหมู่ที่ ๕ และหมู่ท่ี ๙ มักมีกลิ่นเหม็นและมีแมลงวันตั้งแต่

ฤดูร้อน และในปัจจุบันส่งผลถึงบริเวณหลังขนส่งอ าเภอแม่สายและหมู่ที่ ๖ ดังนั้นจึง
อยากให้เทศบาลต าบลแม่สายได้ยกเว้นค่าก าจัดขยะ  

ร้อยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง  -  ขอชี้แจงเพ่ิมเติมว่าขอให้ผู้แทนของเทศบาลต าบลแม่สาย คือผู้อ านวยการกอง  
ปลัดเทศบาลฯ สาธารณสุขฯ ทต.แม่สาย ได้เสนอประเด็นนี้ให้ผู้บริหาร ทต.แม่สายได้รับทราบด้วย    

ขอทบทวนในการท าบันทึกข้อตกลงเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๘ ว่า สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลในสมัยนั้นมีมติอนุญาตให้เทศบาลต าบลแม่สายมาท ากิจการนอกเขตก็เพราะว่า
ต้องการให้เทศบาลต าบลแม่สายได้มาซื้อที่ดินจ านวน ๙๖ ไร่ ซึ่งน าไปสู่การท าบันทึก
ข้อตกลงฉบับอ่ืน ๆ ในการที่สภาท้องถิ่นจะท าร่างบริการสาธารณะนั้นจะเห็นว่าถ้า
สมาชิกสภาท้องถิ่นมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาทั้งหมดได้ยินยอมและ 

 
 

/  ผู้บริหารท้องถิ่น... 
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ผู้บริหารท้องถิ่นนั้นลงนามก่อนอย่างน้อย ๑๕ วัน เพ่ือต้องการให้ได้รับเสียงสนับสนุน 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงพางค าสมัยนั้นได้ให้ความยินยอมไปแล้ว  ซ่ึงเงินค่า       
ก าจัดขยะจ านวนเงินหกพันกว่าบาทนั้นชาวบ้านมองว่าเป็นจ านวนที่มากและเป็น
เจ้าของพ้ืนที่ควรได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันค่าก าจัดขยะ ถ้าในอนาคตเทศบาลต าบล
เวียงพางค ามีงบประมาณมากขึ้น ก็อาจจะพิจารณาเรื่องเงินงบประมาณค่าก าจัดขยะ   
อีกครั้ง และขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ชี้แจงให้ชาวบ้านทราบด้วย  

นายสมศักดิ์ พรมมินทร์  -  ตามท่ีท่าน ผอ.กองสาธารณสุขฯ ทต.แม่สาย ได้ชี้แจงเก่ียวกับปัญหาของศูนย์ก าจัด  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขยะนั้น ขอชี้แจงว่าเมื่อมีกรณีเหตุร าคาญเช่น ปัญหากลิ่นเหม็น ปัญหาแมลงวัน ก็จะมี

การแก้ไขเฉพาะหน้าไปวัน ๆ  และยังมีปัญหาเรื่องการเก็บค่าก าจัดขยะอีกปีละหกแสน
กว่าบาท ซึ่งในปีต่อ ๆ ไปก็อาจจะเก็บแพงขึ้น ซึ่งปัญหาต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตต่อคนต าบลเวียงพางค า อยากให้ทางเทศบาลต าบลแม่สายได้วางแผนและแก้ไข
ปัญหาในระยะยาวด้วย   

ร้อยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง  -  เรียนผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ทต.แม่สาย ผมอยากเสนอให้ ทต.แม่สายว่า 
ปลัดเทศบาลฯ ในการท าข้อบันทึกข้อตกลงในครั้งต่อไปควรจะพูดถึงเรื่องการยกเว้นค่าก าจัดขยะหรือ

ค่าใช้จ่ายในงบปกติ เช่น น้ ายาและค่าจ้างต่าง ๆ ลงไปด้วย และสมมติว่าถ้าเกิดปัญหา
เหตุร าคาญต่าง ๆ เช่น กลิ่นเหม็นถ้าคนงานทางเทศบาลแม่สายไม่พอหรือไม่มีก็สามารถ
ประสานมายังเทศบาลต าบลเวียงพางค าได้ เพื่อจะได้น าคนที่อยู่ในชุมชนนั้น ๆ ไปช่วย
แก้ปัญหาต่าง ๆ   

นายสมศักดิ์ พรมมินทร์  -  ในฐานะที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่ เมื่อเอาขยะมาท้ิงแล้วเกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นมา และยังต้อง  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ออกค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะอีก ก็ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ช่วยกันพิจารณาด้วย  
ร้อยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง  -  ฝากรองฯ อินทวน ชื่องาม ได้ติดตามเรื่องการก าหนดจุดทิ้งขยะของ หมู่ที่ ๖  
ปลัดเทศบาลฯ แต่อยากเสนอให้หมู่ที่ ๖ เป็นหมู่บ้านน าร่องโครงการถนนหมู่บ้านปลอดถังขยะ        

โดยอาจจะท าเป็นปุ๋ยหมัก หรือโครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้งก็ได้เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่
หมู่บ้านอื่น ๆ ต่อไป ส่วนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง  
ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ก็จะได้ประกาศบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ โดยจะติดประกาศไว้
ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ในส่วนของหมู่ที่ ๑๐ มีการแบ่งเขตบ้านเหมือนเดิม อยาก
ฝากสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกคนว่าถ้าใครไม่มีรายชื่อหรือรายชื่อตกหล่นก็สามารถมา
แจ้งได้ที่เทศบาลฯ 

มติที่ประชุม -  สรุปที่ประชุมมีมติ ให้ผู้แทนเทศบาลต าบลแม่สายที่เข้าร่วมประชุมน าข้อเสนอแนะ 
ต่าง ๆ ไปเสนอผู้บริหารได้พิจารณาในการจัดท าบันทึกข้อตกลง  

 

ระเบียบวาระท่ี ๘  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว  
    - ไม่มี – 
  

ระเบียบวาระท่ี ๙  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอใหม่  
    - ไม่มี – 
 

/  ระเบียบวาระท่ี ๑๐... 



-๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑๐  ญัตติอื่น ๆ  
- ไม่มี – 

 

 
ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 

       (ลงชื่อ)    วรญา พรไชยเดช 
(นางวรญา พรไชยเดช) 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
 
 
 
 

 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง  
เมื่อวันที่       เดือนเมษายน  พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

         (ลงชื่อ)    ยศเชย ไชยเดช 
(นายยศเชย ไชยเดช) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 
      (ลงชื่อ)      สมศักดิ์ พรมมินทร์ 

(นายสมศักดิ์ พรมมินทร์) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 

                     (ลงชื่อ)  อัจฉยะ ธ ารงทัศนีย์ 
(นายอัจฉยะ ธ ารงทัศนีย์) 

สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔ เมื่อวันที่                     
๑๐ เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๔ ในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔               
เมื่อวันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔  จึงได้ลงชื่อรับรองไว้ เพื่อปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไป
ทราบ 
 

         ลงชื่อ  อุดม พนาพิทักษ์ทอง    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
(นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
 


